
    สำเนา  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 
ในวันจันทรท์ี ่15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน ประธานสภา อบต.เมืองน้อย สุพัฒน์   อุ่นอ่อน  
2 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
3 นายชุมแพ  คำเพราะ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.1 ชุมแพ  คำเพราะ  
4 นางสมนึก   ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.2 สมนึก   ทางทอง  
5 นายประมวน ประสงค์ศิลป์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.4 ประมวน ประสงค์ศิลป์  
6 นางสุภัทรธนัน  คำศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  คำศรี   
7 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.7 เปรม  ทาระ   
8 นายเสร็จ  เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.8 เสร็จ  เขียวอ่อน  
9 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.9 รุ่งทิพา   กรมพะไมย  

10 นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.10 ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  
 

ผู้ไม่มาประชุม  -  ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.ร้อยตำรวจเอกดำรงค์  เหรียญตะคุ นายก อบต.เมืองน้อย 

2.นายสมาน  สืบเสน    รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3.นายสุรธีร์   เทพบุรี   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
4.นางมัจฉา   พิมพา   เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย 
5.พันจา่ตรปีระทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
7.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
8.นายโยธิน   บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
9.นายวัชรินทร์  บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
10.นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
11.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 

ประธานสภาฯ -เรียนท่านนายกอบต.เมืองน้อย รองนายกอบต.เมืองน้อย  ท่านสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย  
ท่านปลัด อบต.เมืองน้อย  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบต.เมืองน้อย  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาอบต.เมืองน้อย ในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
2/2567 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม  2567 ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่ 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย ลง
ชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม   กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - แจ้งต่อที่ประชุมว่า แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนทาง

หลวงสายเมืองน้อย – อำเภอเขื่องใน ช่วงบ้านหนองมุข – นาคำใหญ่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 งบประมาณแปดล้านกว่าบาท 

ที่ประชุม -รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ -เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  แถลงรายงานผลการตรวจรายงานการ

ประชุมต่อที่ประชุม 
นายเปรม  ทาระ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ  ตามที่ 
ประธานคณะกรรมการ   ประธานสภา อบต.เมืองน้อย  จัดส่งรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย ในสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วจัดทำ
สำเนารายงานการประชุมซึ่งได้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อน  เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรับรองรายงานการประชุมนั้น  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อย ซึ่งผลการตรวจรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมครับ  

ที่ประชุมฯ  -มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567           

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม(ไม่มี) 
ประธานสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยท่านใด ยื่นกระทู้ถามทั่วไปมายัง 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
     4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม  

ครั้งที่ 2/2567  
ประธานสภาฯ  -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เสนอต่อที่ประชุม 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -เสนอต่อที่ประชุมเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายละเอียด 
นายก อบต.เมืองน้อย ตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ตามแบบ ผ.02) และบัญชีครุภัณฑ์ ตาม(แบบ ผ.03) 
ประธานสภาฯ -ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อภิปรายแสดงความคิดเห็น

หรือซักถามกรณีมีข้อสงสัย 
 -แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเสนอขออภิปราย 

และเสนอต่อที่ประชุมให้มกีารลงมติให้ความเห็นชอบ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเสนอให้มีการลงมติ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2567  

เป็นเอกฉันท์ 
4.2 ให้ความเห็นชอบการขออนุญาตตัดต้นไม้ริมทางหลวงหมายเลข 2086 ที่ กม.
97+365 ด้านซ้ายทางบริเวณด้านทิศตะวันออก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ  -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้เสนอต่อทีป่ระชุม 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -มอบให้นายสุรพงษ์  อุทัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เสนอต่อที่ประชุมแทน 
นายก อบต.เมืองน้อย   
นายสุรพงษ์  อุทัย -แจ้งต่อที่ประชุมว่าแขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1 ได้มีหนังสือแขวงทางหลวงที่ 1 ที่ คค  
นิติกรชำนาญการ 06052/ส.3/1179 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ขอความเห็นจากที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเกี่ยวกับการขออนุญาตตัดต้นไม้ริมถนนทางหลวงหมายเลข 
2086 ที่ กม.97+365 ด้านซ้ายทางบริเวณด้านทิศตะวันออก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 

 เพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาตตัดต้นไม้เสี่ยงภัยไม้ที่ขอตัดเป็นไม้ตะแบก จำนวน 1 ต้นสภาพ
ต้นไม้มีลักษณะเป็นรูโพรง ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา 
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ประธานสภาฯ -ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยอภิปรายแสดงความคิดเห็น

หรือซักถามหากมีข้อสงสัย 
นายเสร็จ เขียวอ่อน -ให้ความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วย หากมีการตัดต้นไม้ ที่ผ่านมากิ่งต้นตะแบกมีการหัก 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.8 ลงมาในเขตทางหลวง หากปล่อยไว้ อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาและการ

ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ประธานสภาฯ -แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เสนอขอ
อภิปรายต่อ  จะถือเป็นการปิดการอภิปรายและเสนอต่อที่ประชุมให้มีการลงมติ 

ที่ประชุม -เห็นด้วยให้ลงมต ิ ตามท่ีประธานสภาอบต.เมืองน้อยเสนอ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ตัดต้นไม้เสี่ยงภัย บริเวณริมทางหลวง

หมายเลข 2086 ที่ กม.97+265 ด้านซ้ายทาง เป็นเอกฉันท์ 
4.3 ให้ความเห็นชอบการอนุญาตทำไม้ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างบ่อบำบัด
สิ่งปฏิกูลและบ่อขยะ จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา 

ประธานสภาฯ  -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้เสนอต่อที่ประชุม 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -มอบให้นายสุรพงษ์  อุทัย ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เสนอต่อที่ประชุมแทน 
นายก อบต.เมืองน้อย 
นายสุรพงษ์  อุทัย -แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้ว 
นิติกรชำนาญการ  เสร็จบ่อขยะคาดว่าจะมีการดำเนินแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือน กรกฎาคม 2567 การทำไม้ 

ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐที่ได้อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติต้องผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินก่อน กรณีองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองน้อยมีความประสงค์จะนำไม้ไปใช้ประโยชน์ในกิจการของตนหรือบริจาคเพ่ือการ
กุศลสาธารณะประโยชน์ก็สามารถกระทำได้ แต่หากไม่ประสงค์ทำไม้หรือไม้ส่วนที่เหลือจาก
การทำไม้มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำไม้ออกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ให้แก่ผู้รับอนุญาตโดยความเห็นชอบของกรมป่าไม้ พร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง ค่าบำรุงป่า 

ประธานสภาฯ  -ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย  ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม 
-แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อยเสนอขออภิปรายจะถือว่าเป็นการ
ปิดอภิปรายและเสนอต่อที่ประชุมให้มีการลงมติ 

ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบให้มีการลงมติตามที่ประธานสภา อบต.เมืองน้อยเสนอ 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบการอนุญาตทำไม้ในพ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล 

และบ่อขยะในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
นายประมวน ประสงค์ศิลป์ -ตั้งข้อสังเกตการประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2568 และปีก่อนๆมีการเพิ่มขึ้นทุกปี  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 งบประมาณรายจ่ายที่กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบตั้งไว้น้อยอาจไม่เพียงพอต่อการจัดทำบริการ 
   สาธารณะ 
นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม -แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน จะดำเนินการจัดทำผ้าป่า 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.10 เพ่ือการศึกษาและขออนุญาตทุกท่านพิมพ์ชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการผ้าป่าในครั้งนี้ 
นางสมนึก ทางทอง -สอบถามต่อที่ประชุมว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเทา  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 - โนนสวน งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567 ได้มีการลงนามในสัญญาไป 

แล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการประชาชนในพื้นท่ีฝากถามมา 
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นางสุภัทรธนัน คำศรี -สอบถามต่อที่ประชุมว่า โครงการขุดลอกหนองกะเตาผลการดำเนินการถึงขั้นตอนไหน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6 หรือมีการตกหล่นทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ฝากถามมา 
นายอภิชาติ บัวแก้ว -ให้ความคิดเห็นโครงการขุดลอกหนองกะเตาการดำเนินการจะต้องมีการสำรวจประมาณการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง เพ่ือนำไปบรรจุเข้าแผนพัฒนา ไม่ทราบว่ามีการบรรจุเข้าแผนพัฒนาหรือยัง 
นายสุรพงษ์  อุทัย -ให้ความเห็นว่าเริ่มแรกเข้าใจเป็นโครงการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายในสภาฯ 
นิติกรชำนาญการ  โครงการนี้หน่วยงานรับผิดชอบเป็นชลประทาน ภาค 5 จังหวัดขอนแก่น แต่มีการส่ง 

เรื่องให้โครงการชลประทานศรีสะเกษดำเนินการ  หากประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความต้องการ
ให้ทางหมู่บ้านทำเป็นหนังสือยื่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือไปอภิปรายในสภาฯ 

นางสมนึก  ทางทอง -ตั้งข้อสังเกตว่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพ้ืนที่มีไหล่ทางแต่แค่ 15 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 เซนติเมตรทำให้มีปัญหาอุปสรรคการขึ้นลงตรงทางเชื่อมหรือทางเข้าที่ของประชาชนลำบาก  

ซึ่งสภาพเดิมขอบเขตถนนมีกว้างตลอดสาย 
ร.ต.อ.ดำรงค์ เหรียญตะคุ -เสนอต่อที่ประชุมให้ทราบข้อเท็จจริงกรณีถูกพลาดพิงในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้บอกกล่าว 
นายก อบต.เมืองน้อย    ล่วงหน้า แก่ผู้นำในพ้ืนที่และแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในการตัดสินใจใดๆต้องอาศัยข้อมูล 

จึงจำเป็นต้องลงไปหาข้อมูลเองโดยสอบถามสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อยและประชาชนที่
ประสบปัญหาและได้แจ้งให้กองช่างลงไปสำรวจเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ไม่เน้นเฉพาะในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4,10 มีความเห็นว่าการ
ก่อสร้างในพ้ืนที่มาแล้วจำนวนหลายสาย หากมีปัญหาเล็กๆทางหมู่บ้าน ผู้นำหรือประชาชนมี
ความพร้อมก็ขอให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา  หากเป็นโครงการ/กิจกรรมใหญ่ ๆ และมี
ความจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากก็ขอให้ร้องขอความช่วยเหลือมายังทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อย 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
ประธานสภาฯ  -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  และได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองน้อย  ครบถ้วนตามระเบียบวาระที่กำหนดแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่รักษาระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองน้อย ในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   11.00  น.        
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